

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๘/๑๒๗๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

เรียน ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประวัติข้าราชการ จำนวน ๔ ฉบับ
๒. ร่างพระราชสาส์นตราตั้ง ร่างพระราชสาส์นถอน รวม ๘ ฉบับ
พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๔ ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

๑. นายโวลิต วรทรัพย์ ตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน สืบแทน นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ

๒. นางสาวลดา ภูมาศ ตำแหน่ง กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย สืบแทน นายชัยณรงค์ กิริติยตวงศ์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ

๓. ร้อยโท พรหมเมศ พหลพลพยุหเสนา ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอาเซียน ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง สืบแทน นางต้องฤดี มากบุญ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ

๔. นางสาวพินทุสุตา ชัยนาม ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง สืบแทน นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมพรีย์ส ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๗(๒) ประกอบกับข้าราชการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ดำเนินการ

/ ตามหลักเกณฑ์ ...

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนด โดยการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศในลำดับที่ ๑ และ ๒ รวม ๒ ราย ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการลำดับที่ ๑ และ ๒ และวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการลำดับที่ ๓ และ ๔ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอ

กระทรวงการต่างประเทศได้ส่งร่างพระราชสาส์นตราตั้ง และร่างพระราชสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ เพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการจัดทำร่างพระราชสาส์นดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และนายกรัฐมนตรีได้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแล้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอให้ราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเดิม จำนวน ๑ ราย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่จำนวน ๔ ราย พร้อมกับนำร่างพระราชสาส์นตราตั้ง และร่างพระราชสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อนขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย หากขอด้วยพระราชดำริ และได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วโปรดแจ้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท การจะควรประการใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์

(นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๓๒ (ราชา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๓๒

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th